

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๑๒๐๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีการขออนุญาตและการประกอบกิจการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับกรณีการขออนุญาต และการประกอบกิจการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการการปกครอง สมาชิกแทนราษฎร ได้เชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามนโยบายของรัฐ ศึกษากฎหมาย และศึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการขออนุญาตและการประกอบกิจการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร กรณีตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหา ข้อกฎหมาย อุปสรรค และข้อจำกัด ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เกี่ยวกับการประกอบกิจการดังกล่าว รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการและแก้ไขปัญหา ต่อกรณีดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานปัญหาข้อกฎหมาย อุปสรรค และข้อจำกัดในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เกี่ยวกับการประกอบกิจการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
๒. แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น
๓. จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการดังกล่าว ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/VdK2J> หรือ QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา โขชาศิริโชค)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง โทร. ๐๘ ๐๐๖๙ ๒๖๗๗